
บันทึกรายงานการประชมุสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งท่ี ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 
วันศุกร์ท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรา้งนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 
__________________________ 

ผู้มาประชุม 
 ๑. นายสมศักดิ ์  กองจันทร์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา 
 ๒. นายสะอาด   คำผาลา   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา 

๓. นายสมพงษ์   มหาโยธี   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา 
 ๔. นายสมร   ปาทอง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑ 
 ๕. นายสังข์ทอง   ประจวบสุข  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๒ 

๖. นายพิธยา   ถามะพันธ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๓ 
๗. นางพิมพ์สุดา   บุญหาญ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๕ 
๘. นายประสาท   เสือสา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๖ 

 ๙. นายประยูร   แสนปาง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๗ 
 ๑๐. นายเชิดศักดิ์   พสุมาตร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๘ 
 ๑๑. นายมานัด   โชคบัณฑิต  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 
 ๑๒. นายวิรัตน์   เนื้อทอง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๑ 
 ๑๓. นายสุรศักดิ์   บุญหาญ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๓ 
 ๑๔. นางนงเยาว์   วงษ์พินิจ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๔ 
 ๑๕. นายฐิติพันธ์   แสนสมัครธนพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๖ 

ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. นายเดือน   จันทบาล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๒ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายชลิต   เฟื่องฟู  ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา  

๒. นายจันทร์ดี   เอกศรี  ตำแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา คนที่ ๑ 
 ๓. นายชัยศรี   แพงโคตร  ตำแหน่ง  เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา 
 ๔. นายปุญพัฒน์   ชูแก้ว  ตำแหน่ง  รองปลัดฯ รักษาราชการแทน ปลัด อบต.สร้างนกทา 

๕. นางอภิญญา   นิ้วทอง  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง 
๖. นายพีรวัส   ภูหมั่นเพียร ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง 
๗. นายธนดล   จันทร์แดง  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
๘. สิบเอกเกียรติกูล   มาตขาว ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
๙. นางธัญญารัตน์   ปาทอง ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๘.๓๐ น. 
นายสมพงษ์   มหาโยธี  เรียน ท่านประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหารฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกยีรติฯ,  หัวหน้า 
เลขานุการสภาฯ  ส่วนราชการและเจา้หน้าที่ทุกท่าน กระผมนายสมพงษ์  มหาโยธี ตำแหน่ง เลขานุการ 

สภาฯ กระผมได้ตรวจสอบจำนวนสมาชิกฯ แล้ว  มีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม 
 

/จำนวน... 
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จำนวน ๑๕ ราย ลำดับต่อไปผมขอเรยีนเชิญ นายสมศักดิ์  กองจันทร ์“ประธานสภา”  
ไดจุ้ดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมกล่าวเปิดการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 
๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ขอเรียนเชิญ
ครับ 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์  ก่อนอื่นผมก็ขอขอบคุณทาง คณะผู้บริหารฯ,  ท่านรองปลัดฯ,  หัวหน้าส่วน 
ประธานสภาฯ  ราชการต่างๆ, เจ้าหน้าที่ฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ที่เข้าร่วมประชุมในวันน้ี  

ตามที่ อบต.สร้างนกทา ได้ทำหนังสือเพื่อขอขยายการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ 
ครั้งที่ ๒ ประจำป ีพ.ศ. ๒๕๖๗ ออกไปอีก ซึ่งมีเวลากำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน ตามความ
ในมาตรา ๕๓ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน และก็ได้มี
การทำหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา 
พิจารณาการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓ 
โครงการ ในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยเริ่มประชุมเวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้น
ไป ดังนั้น เพื่อให้การประชุมสภา อบต.สร้างนกทา  ดำเนินการให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ผมขอตรวจนับจำนวนสมาชิกผูเ้ข้าร่วมประชุมอีกครั้ง ซึ่งจากการตรวจสอบ
แล้ว มีจำนวนสมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๕ ท่าน ไม่เข้าร่วมประชุมอยู่ ๑ ท่าน คือ 
ท่านเดือน   จันทบาล (ส.อบต.ม.๑๒) ต่อไปผมขอเปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครับ 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายสมศักดิ์   กองจันทร์   เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่จะแจ้งเพื่อทราบ ทางคณะผู้บริหารฯ มีเรื่อง
ประธานสภาฯ  แจ้งเพื่อทราบในที่ประชุมไหมครับ ขอเชิญครับ 
นายจันทร์ดี   เอกศรี  เรียนท่านประธานสภาฯ,สมาชิกผูท้รงเกียรติฯ, ท่านรองปลัดฯ, หัวหน้าส่วน 
รองนายก อบต.ฯ ราชการและผูเ้ข้ารว่มประชุมทีเ่คารพทุกท่าน    เรื่องแจง้เพื่อทราบทางผู้บริหารฯ ก็มี 

เรื่องแจง้ให้ทางทา่นสมาชิกผู้ทรงเกียรติทราบในการเตรยีมพร้อมการดำเนินงาน ซึ่งใน
การประชุมสมัยสามัญ ในครั้งนี้ ก็ในคราวครั้งต่อไปก็จะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคม เราก็
จะได้มีการทำข้อบัญญัติตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และก็เป็นการเตรียม
ข้อมูลไว้เพื่อไม่ขัดข้องในการจัดทำข้อบัญญัติตำบล จึงอยากให้ทางท่านสมาชิกทุก
ท่านได้ประสานกบัผู้นำในท้องทีว่่าแต่ละหมู่บ้านน้ันจะเสนอโครงการอะไร เพื่อเราจะ
ได้นำมาเข้าในข้อบัญญัติในเดือนสิงหาคม ผมก็ขอเสนอท่านรองปลัดฯ ในเรื่องการ
จัดทำข้อบัญญัติฯ จะบรรจุในญัตติข้อไหนในเรื่องการเสนอการจัดทำข้อบัญญัติฯ จะ
เสนอเรื่องพิจารณาหรือว่าเรื่องที่คณะกรรมการท้องถ่ินพิจารณาเสร็จแล้ว 

นายปุญญพัฒน์   ชูแก้ว  เรียน ท่านประธานสภาฯ, คณะผู้บริหารฯ,สมาชิกผู้ทรงเกียรติ, หัวหน้าส่วน 
รองปลัดฯ รษก.ฯ ราชการ และผู้เข้ารว่มประชุมทกุทา่น ในเรื่องการเสนอเพื่อการจัดทำข้อบัญญัติฯ ผม 
ปลัด อบต.ฯ  อยากให้เสนอในเรื่องเพื่อทราบ ครับ 
นายสมศักดิ์   กองจันทร์  ในส่วนของเจ้าหน้าที่ฯ มีใครจะเพิ่มเติมหรือเสนออีกไหมครับ ถ้าไม่มีต่อไป
เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
 

/ระเบียบวาระที่ ๒... 
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว   
นายสมศักดิ์   กองจันทร์  เข้าสู่ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว สมัยสามัญ  
ประธานสภาฯ  สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ทางเจ้าหน้าที่ 

ก็ได้แจกเอกสารให้ท่านสมาชิกไปแล้ว ผมก็ขอให้ท่านสมาชิกฯ ได้ตรวจดูบันทึก
รายงานการประชุมหากมีข้อเสนอแนะหรือเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามได้ครับ 

นายสมร   ปาทอง  เรียน ท่านประธานสภาฯ, คณะผู้บริหารฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ, ท่านรอง 
ส.อบต.ม.๑  ปลัดฯ, หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่นครับ ผมนายสมร     ปาทอง  

(ส.อบต.ม.๑) ผมขอแก้ไขหน้า ๑๔ ข้อความคำว่า ส.อบต.ม.๔ เปลี่ยนเป็นคำว่า ส.อบต. 
ม.๑ ครับ 

นายสมพงษ์   มหาโยธี  รับทราบครับ 
เลขานุการสภาฯ 
นายสมศักดิ์   กองจันทร์  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมอีกไหมครับ  ถ้าไม่มีต่อไปผมจะขอ 
ประธานสภาฯ  มติที่ประชุมในการรับรองรายงานครั้งที่แล้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี  

พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ผมขอมติที่ประชุมครับ 
มติท่ีประชุม   ที่ประชุมมีสมาชิกทั้งหมด     จำนวน    ๑๕    ท่าน 

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว จำนวน    ๑๕ เสียง 
ไม่รับรอง       จำนวน     - เสียง 
งดออกเสียง         จำนวน     - คน 

ระเบียบวาระที่ ๓  กระทู้ถาม  
    -ไม่มี- 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่อง ท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    -ไม่มี- 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่เพื่อพิจารณา  
นายสมศักดิ์   กองจันทร์  เข้าสู่ระเบียบวาระที ่๕ เรื่องที่เสนอใหม่เพือ่พิจารณา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ข้อที่ ๕.๑ เรื่องการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ (กองช่างฯ)  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  เพื่อจ่ายเป็นโครงการก่อสรา้งระบบประปาหมู่บ้าน บ้าน 
สร้างนกทา หมู่ที่ 1 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ ๒๙๙  
ลำดับที่ ๑๓๒๕ เป็นเงิน ๒๖๗,000.- บาท (สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  
ขอเชิญทางคณะผู้บริหารฯ ช้ีแจงครับ 

นายชลิต   เฟื่องฟู  เรียน ท่านประธานสภาฯ,สมาชิกผู้ทรงเกยีรติฯ,ท่านรองปลัดฯ, หัวหน้าส่วน 
นายก อบต.ฯ  ราชการและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ญัตติ ข้อ ๕.๑ เรื่อง การขออนุมัติโอน 

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ (กองช่างฯ) แผนงานอุตสาหกรรมและการ 
โยธา งานก่อสรา้ง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  
เพื่อจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสร้างนกทา หมู่ที่ 1 ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ ๒๙๙  

/ลำดับที่... 
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ลำดับที่ ๑๓๒๕ เป็นเงิน ๒๖๗,000.- บาท เพื่อเป็นการแก้ปัญหาของปัญหาของพี่
น้องประชาชนภายในหมู่บ้าน ซึ่งขาดแคลนน้ำเป็นอย่างมาก ซึ่งในการโอนงบประมาณ
ในครั้งนี้ โอนลด มาจากการอุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอำนาจเจริญ หมู่ที่ ๑ 
โอนเพิ่มเป็น โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสร้างนกทา หมู่ที่ ๑ เป็น
งบประมาณ ๒๕๗,๐๐๐.-บาท ในการแก้ปัญหาให้กับหมู่บ้าน ผมจึงขอกราบเรียน
ท่านประธานภาฯ พิจารณาในการขอโอนงบประมาณฯ ในครั้งนี้ 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์  ทางท่านนายกฯ  ก็ได้ช้ีแจงเหตุผลถึงความจำเปน็ในการขอโอนงบประมาณฯ  
ประธานสภาฯ  ในครั้งนี้ถึงความเดือดรอ้นของพีน่้องประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ ๑ มีสมาชิกท่านใดมีเรื่อง 

ที่จะสอบถามหรือเพิ่มเติมอีกไหมครับ  
นายสะอาด    คำผาลา  เรียนท่าน ประธานสภาฯ, คณะผู้บริหารฯ, สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ,  ท่านรอง 
รองประธานสภาฯ ปลัดฯ, หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสะอาด  คำผาลา  

(ส.อบต.ม.๑๕/รองประธานสภาฯ) ผมขอเพิ่มเติมในเรื่องน้ำ ซึ่งเรื่องน้ำเป็นเรื่องใหญ่
ผมขอยกตัวอย่างหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๑๖ ที่เกิดปัญหาอยู่ในตอนนี้ ผมก็ขอฝากทาง
ผู้บริหารฯ ในการพิจารณาถ้าหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่ง หากมีความจำเป็นหรือมีความ
เดือดร้อนก็อยากให้เข้าไปแก้ไขปัญหาตามที่ทางท่าน ส.อบต.ฯ แต่ละหมู่บ้านเสนอ
มา เพื่อพิจารณาในโครงการที่แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ผมก็เห็นด้วยกับโครงการในการ
แก้ปัญหาให้กับพี่น้อง เพราะถือปัจจัยอันดับหนึ่งในการดำรงชีวิต จึงอยากฝากให้
ทางท่านผู้บริหารฯ ช่วยพิจารณาในโครงการการแก้ไขระบบน้ำประปาในหมู่บ้านที่
สมาชิกแต่ละหมู่เสนอข้ึนมาด้วย ขอบคุณครับ 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติม   ในโครงการก่อสร้างระบบประปา 
ประธานสภาฯ  หมู่บ้าน บ้านสร้างนกทา หมู่ที่ ๑ อีกไหมครับ 
นายสุรศักดิ์   บุญหาญ  เรียนท่าน ประธานสภาฯ, คณะผู้บริหารฯ, สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ,  ท่านรอง 
ส.อบต.ม.๑๓  ปลัดฯ,หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสุรศักดิ์   บุญหาญ  

ส.อบต.ม.๑๓ ผมอยากทราบรายละเอียดในการขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อจ่ายเป็นโครงการกอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสร้างนกทา หมู่
ที่ 1 ที่ท่านนายกฯ ช้ีแจงไปทำไมข้อมูลการโอนลดกับโอนเพิ่มยอดไม่สอดคล้องกัน 
ผมอยากขอทราบยอดงบประมาณ ๒๖๗,๐๐๐.-บาท มาจากที่ไหน ครับ 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์  ท่าน “ส.อบต.ม.๑๓” ก็อยากสอบถามยอดเงินงบประมาณในการโอนว่ายอด 
ประธานสภาฯ  งบประมาณทำไม่ตรงกนั โดยโอนมาจากหมวดไหน  กองไหน  ผมก็อยากให้ทางท่าน 

ผู้บริหารฯ มาช้ีแจงรายละเอียดในการขอโอนงบประมาณ ผมขอเชิญท่านนายกฯ  
ช้ีแจงครับ 

นายชลิต   เฟื่องฟู  เรียนท่านประธานสภาฯ,สมาชิกผูท้รงเกียรติฯ, ท่านรองปลัดฯ, หัวหน้าส่วน 
นายก อบต.ฯ  ราชการและผูเ้ข้ารว่มประชุมทีเ่คารพทุกท่าน  คือ การก่อสร้างโครงการระบบประปา 

หมู่บ้าน บ้านสร้างนกทา หมู่ที่ 1 โดยโอนจากข้อบัญญัติฯ ๑๖๐,๐๐๐.-บาท และก็
โอนมาจากเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถ่ิน ๑๐๗,๐๐๐.-บาท รวมเป็นงบประมาณใน
การโอนครั้งนี้ ๒๖๗,๐๐๐.-บาท ครับ 

 
/นายสมศักดิ์ฯ... 
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นายสมศักดิ์   กองจันทร์  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมอีกไหมครับ  ถ้าไม่มีต่อไปผมจะขอ 
ประธานสภาฯ  มติที่ประชุมในการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  เพื่อจ่าย 

เป็นโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสร้างนกทา หมู่ที่ ๑ งบประมาณ 
๒๖๗,๐๐๐.-บาท ผมขอมติที่ประชุมครับ 

มติท่ีประชุม   ที่ประชุมมีสมาชิกทั้งหมด  จำนวน    ๑๕ ท่าน 
เห็นชอบ   จำนวน    ๑๒ เสียง 
ไม่เห็นชอบ   จำนวน     - เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน     ๓ คน  

นายสมศักดิ์   กองจันทร์  ข้อ ๕.๒ เรื่อง ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่างฯ)  
ประธานสภาฯ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ เพื่อจ่ายเป็นโครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน บ้าน     
คำมะโค้ง หมู่ที่ 4 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 
๓/๒๕๖๗ หน้า 104 ลำดับที่ 271 เป็นเงิน ๙๗,000.- บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันบาท
ถ้วน) ผมขอเชิญทางคณะผู้บริหารฯ ช้ีแจงการขอโอนงบประมาณดังกล่าวครับ 

นายชลิต   เฟื่องฟู  เรียนท่านประธานสภาฯ,สมาชิกผูท้รงเกียรติฯ, ท่านรองปลัดฯ, หัวหน้าส่วน 
นายก อบต.ฯ  ราชการและผูเ้ข้ารว่มประชุมทีเ่คารพทุกท่าน  ข้อ ๕.๒   เรื่อง การขอโอนงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อจ่ายเป็นโครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน บ้าน   
คำมะโค้ง หมู่ที่ 4 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 
๓/๒๕๖๗ หน้า 104 ลำดับที่ 271 เป็นเงิน ๙๗,000.- บาท ในการโอนครั้งนี้โอน
มาจากโครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล.ฯ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่  ๔ งบประมาณ 
๙๗,๐๐๐.-บาท เนื่องจากในช่วงนี้ชาวบ้านได้รับความเดือนร้อนเกี่ยวระบบน้ำประปา
เป็นอย่างมาก จึงอยากขอฝากทางท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่านได้พิจารณาด้วยครับ 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์  ตามที่ทางท่านผู้บริหารฯ ช้ีแจงเกี่ยวกับการขอโอนงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาฯ  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗    เพื่อจ่ายเปน็โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน  บ้าน 

คำมะโค้ง หมู่ที่ 4 งบประมาณ ๙๗,๐๐๐.-บาท มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมหรือ
สอบถามอีกไหมครับ ถ้าไม่มีต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 

มติท่ีประชุม   ที่ประชุมมีสมาชิกทั้งหมด  จำนวน    ๑๕ ท่าน 
เห็นชอบ   จำนวน    ๑๒ เสียง 
ไม่เห็นชอบ   จำนวน     - เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน     ๓ คน  

นายสมศักดิ์   กองจันทร์  ข้อ ๕.๓ เรื่องการขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ (กองช่าง)  
ประธานสภาฯ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ เพื่อจ่ายเป็นโครงการกอ่สรา้งระบบประปาหมู่บ้าน บ้าน
นาหกสิบ หมู่ที่ ๑๖ ตามแบบแปลนที่ อบต.สร้างนกทากำหนด ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ๒๙๙ ลำดับที่ ๑๓๒๕ เป็นเงิน ๒๖๑,๐๐๐.-บาท 
ผมขอเชิญทางคณะผู้บริหารฯ ช้ีแจงในรายละเอียดขอโครงการดังกล่าว ขอเชิญครับ 

/นายชลิต... 
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นายชลิต   เฟื่องฟู  เรียนท่านประธานสภาฯ,สมาชิกผูท้รงเกียรติฯ, ท่านรองปลัดฯ, หัวหน้าส่วน 
นายก อบต.ฯ  ราชการและผูเ้ข้ารว่มประชุมทีเ่คารพทุกท่านครบั     ข้อ ๕.๓ การขอโอนงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้าง หมวด 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ เพื่อจ่ายเป็นโครงการ
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาหกสิบ หมู่ที่ ๑๖ ตามแบบแปลนที่ อบต.สร้าง
นกทากำหนด ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ๒๙๙ 
ลำดับที่ ๑๓๒๕ เป็นเงิน ๒๖๑,๐๐๐.-บาท ในส่วนของรายละเอียดต่างๆ ที่ว่าโอน
งบประมาณมาจากหมวดไหน ผมจะให้ทางท่านรองปลัดฯ เป็นผู้ช้ีแจง ครับ 

นายปุญญพัฒน์   ชูแก้ว  เรียนท่านประธานสภาฯ, คณะผู้บริหารฯ, สมาชิกผู้ทรงเกียรติ, หัวหน้าส่วน 
รองปลัดฯ รษก.ฯ  ราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ผมขอช้ีแจงในส่วนรายละเอียดของโครงการ 
ปลัด อบต.ฯ  ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น บ้านนาหกสบิ หมู่ที่ ๑๖ ก็จะมีการโอนงบประมาณเพิ่ม  

๒๖๑,๐๐๐.-บาท โดยจะโอนงบประมาณมาจาก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โอนลด โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านนาหกสิบ หมู่ที่ 
๑๖ งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐.-บาท ส่วนที่ ๒ ขอโอนลดมาจากการเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รายการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอำนาจเจริญ 
งบประมาณ ๔๐,๐๐๐.-บาท และส่วนที่ ๓ ขอโอนลดมาจากแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน งบประมาณ 
๑๐๑,๐๐๐.-บาท รวมการโอนทั้ง ๓ รายการ เป็นงบประมาณทัง้สิน้ ๒๖๑,๐๐๐.-บาท 
ผมก็ขอช้ีแจงรายละเอียดเพียงแค่นี้ ขอบคุณครับ 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์  ทางท่านผู้บริหารฯ และท่านรองปลัดฯ   ก็ได้ช้ีแจงเกี่ยวกับรายละเอียดการ 
ประธานสภาฯ  ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อจ่ายเปน็โครงการก่อสรา้งระบบ 

ประปาหมู่บ้าน บ้านนาหกสบิ หมู่ที่ ๑๖ งบประมาณ ๒๖๑,๐๐๐.-บาท มีสมาชิกท่าน
ใดจะเพิ่มเติมหรือสอบถามอีกไหมครับ 

นายสะอาด    คำผาลา  เรียนท่าน ประธานสภาฯ, คณะผู้บริหารฯ, สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ,  ท่านรอง 
รองประธานสภาฯ ปลัดฯ,หัวหน้าส่วนราชการและผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสะอาด  คำผาลา  

(ส.อบต.ม.๑๕/รองประธานสภาฯ) ผมขอสอบทางผู้บริหารฯ ในการโอนงบประมาณ
ครั้งที่แล้วของโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  บ้านนาหกสิบ หมู่ที่ ๑๖ 
งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐.-บาท ทางผู้บริหารฯ ก็บอกว่าดำเนินการไม่ได้ติดขัดอยู่
หลายๆ อย่าง ผมก็เลยอยากใหท้างคณะผู้บรหิารฯ ตอบให้สมาชิกแบบชัดเจนในเรื่อง
ของการบริหารน้ำของหมูท่ี่ ๑๖ ซึ่งพื้นที่ของหมู่ที่ ๑๖ ไม่มี นส.๓ หรือโฉนด ตอนนั้น
เราติดขัดตรงที่สว่นราชการเขาไมใ่ห้ดำเนินการ และตอนน้ีเราก็ได้ขอโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อไปดำเนินโครงการดังกล่าว จำนวน ๒๖๑,๐๐๐.-
บาท จึงอยากทราบว่าตอนนี้ทางคณะผู้บริหารฯ ได้ไปติดต่อส่วนราชการหรือผู้มี
อำนาจสูงสุดในเขตพื้นที่ที่จะไปดำเนินการแล้วหรือยังว่าสามารถที่จะดำเนินการได้
ไหม  

นายสมศักดิ์   กองจันทร์  มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมหรือสอบถามอีกไหมครับ 
ประธานสภาฯ 

/นายชลิตฯ 



- ๗ - 
 

นายชลิต   เฟื่องฟู  เรียนท่านประธานสภาฯ,สมาชิกผูท้รงเกียรติฯ, ท่านรองปลัดฯ, หัวหน้าส่วน 
นายก อบต.ฯ  ราชการและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทกุท่านครบั เรื่องน้ำถือว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับ 

ชาวบ้านในพื้นที่ จึงอยากขอความอนุเคราะห์ท่านประธานสภาฯ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบในเรื่องนี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์  มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมหรือสอบถามอีกไหมครับ ถ้าไม่มีต่อไปผมจะขอ
ประธานสภาฯ  มติที่ประชุมในการขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗    เพื่อจ่ายเป็น 

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  บ้านนาหกสิบ หมู่ที่  ๑๖ งบประมาณ 
๒๖๑,๐๐๐.-บาท ผมขอมติที่ประชุมครับ 

มติท่ีประชุม   ที่ประชุมมีสมาชิกทั้งหมด  จำนวน    ๑๕ ท่าน 
เห็นชอบ   จำนวน    ๑๒ เสียง 
ไม่เห็นชอบ   จำนวน     - เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน     ๓ คน  

ระเบียบวาระที่ ๖  วาระอ่ืนๆ  
นายสมศักดิ์   กองจันทร์  เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖ วาระอื่นๆ คณะผู้บริหารฯ หรือมีสมาชิกท่านใดจะ
ประธานสภาฯ  เสนอในเรื่องระเบียบวาระอื่นๆ ขอเชิญครับ 
นางนงเยาว์   วงษ์พินิจ  เรียนท่าน ประธานสภาฯ, คณะผู้บริหารฯ, สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ,  ท่านรอง 
ส.อบต.ม.๑๔  ปลัดฯ,หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางนงเยาว์   วงษ์พินิจ  

“ส.อบต.ม.๑๔” ดิฉันอยากสอบถามในการซ่อมแซมไฟฟ้าของหมู่บ้าน ปัจจุบันนี้ยัง
ไม่เห็นมีการดำเนินการเลย ชาวบ้านก็ถามบ่อยและก็โดนตำหนิอีก จึงอยากขอ
ความเห็นใจจากทางคณะผู้บรหิารฯ ช่วยไปดำเนินการซอ่มแซมให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมอีกไหมครับ ผมขอเชิญท่านนายกฯ 
ประธานสภาฯ  ช้ีแจงในเรื่องการซ่อมแซมไฟฟ้าหมู่ที่ ๑๔ ขอเชิญครับ 
นายชลิต   เฟื่องฟู  เรียนท่านประธานสภาฯ,สมาชิกผูท้รงเกียรติฯ, ท่านรองปลัดฯ, หัวหน้าส่วน 
นายก อบต.ฯ  ราชการและผูเ้ข้ารว่มประชุมทีเ่คารพทุกท่าน ครับ เกี่ยวกับการซอ่มแซมไฟฟ้าผมก็ได้ 

กำชับกองช่างอยู่ตลอด วันก่อนก็บอกว่าจะออกไปซ่อมหมู่ที่ ๑๔, ๖ และหมู่ที่ ๑๖ ก็
ยังไม่เห็นออกไป ผมก็ถามว่าออกไปซ่อมหรือยังทางกองช่างฯ ก็ตอบมาว่าตอนนี้ฝนตก
ดำเนินการยังไม่ได้ ซึ่งตอนไหนถ้าฝนตกก็จะออกไปซ่อมแซมไม่ได้ จึงอยากขออภัย
ด้วย เพราะว่าช่างฯ ไม่กล้าเข้าไปซ่อมกลัวอันตราย ในวันจันทร์ผมก็จะสั่งการให้ไป
ดำเนินการซ่อมแซมอีก ขอบคุณครับท่านประธานครับ 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมอีกไหมครับ 
ประธานสภาฯ 
นายฐิติพันธ์   แสนสมัครธนพร เรียนท่าน ประธานสภาฯ, คณะผู้บริหารฯ, สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ,  ท่านรอง 
ส.อบต.ม.๑๖  ปลัดฯ, หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ในเรื่องการซ่อมแซมถนน 

ลูกรังตอนนี้ฤดูฝนกำลังมาก็จะเป็นเหมือนเดิม ผมจึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน
ผู้บริหารฯ พิจารณาในเรื่องนี้ด้วยครับ 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์  ช่วงนี้ก็กำลังจะเข้าสู่ช่วงหน้าฝน ผมก็ขอฝากทางท่านผู้บริหารฯ และท่าน
ประธานสภาฯ  รองปลัดฯ พิจารณาในเรื่องนี้ด้วยครับ 

/นายชลิต... 



- ๘ - 
 
 
นายชลิต   เฟื่องฟู  เรียนท่านประธานสภาฯ,สมาชิกผูท้รงเกียรติฯ, ท่านรองปลัดฯ, หัวหน้าส่วน 
นายก อบต.ฯ  ราชการและผูเ้ข้ารว่มประชุมทีเ่คารพทุกท่านครบั ในส่วนของถนนลูกรงัผมก็ได้ให้ทาง 

กองช่างฯ ทำแบบประมาณการข้ึนมาแล้ว งบประมาณ ๖๗,๐๐๐.-บาท 
นายสมศักดิ์   กองจันทร์  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมอีกไหมครับ 
ประธานสภาฯ 
นายพิธยา   ถามะพันธ์  เรียนท่าน ประธานสภาฯ, คณะผู้บริหารฯ, สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ,  ท่านรอง 
ส.อบต.ม.๓  ปลัดฯ,หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายพิธยา  ถามะพันธ์  

ขอสอบถามเรื่องของโครงการทัศนศึกษาดูงานฯ  ว่าตอนน้ีดำเนินการถึงข้ันตอนไหน 
แล้ว ครับ 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมอีกไหมครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสุรศักดิ์   บุญหาญ  เรียนท่าน ประธานสภาฯ, คณะผู้บริหารฯ, สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ,  ท่านรอง 
ส.อบต.ม.๑๓  ปลัดฯ, หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น ผมขอสอบถามเรื่องประปา 

หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ ที่ว่ายังไม่ดำเนินการอยากทราบว่าท่านจะดำเนินการติดต่อเรื่อง
ราชพัสดุให้ไหม ถ้าไม่ติดต่อกับราชพัสดุผมก็จะแจ้งให้ทางผู้นำหมู่บ้าน ปรึกษาหารือ
เพื่อหาบ่อและย้ายหอถังขุดเจาะบ่อ  

นายสมศักดิ์   กองจันทร์  ขอเชิญท่านผู้บริหารฯ ช้ีแจงกรณีที่ทางท่านสมาชิกสอบถาม ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายชลิต   เฟื่องฟู  เรียนท่านประธานสภาฯ,สมาชิกผูท้รงเกียรติฯ, ท่านรองปลัดฯ, หัวหน้าส่วน 
นายก อบต.ฯ  ราชการและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่านครับ ในเรื่องของโครงการทัศนศึกษาดูงาน  

ตอนนี้เรามีงบประมาณอยู่ ๕๐,๐๐๐.-บาท ซึ่งถ้าเราจะเดินทางไปไกล ต้องหา
งบประมาณในการโอนเพิ่ม และในเรือ่งของประปาหมู่ที่ ๑๓ ที่ว่าจะขุดบ่อประปาใหม่ 
ในเรื่องของการขออนุญาตทีร่าชพัสดุต้องมีวาระการประชุมของชาวบ้านเพราะต้องใช้
เป็นเอกสารประกอบเอกสารในการขอแนบมาด้วย มีรายรับ – รายจ่าย ผมก็ขอฝาก
ทางท่าน ส.อบต.ฯ ให้ผู้ใหญ่บ้านทำประชาคมและมีระเบียบวาระการประชุมว่าที่
ประชุมมีมติที่จะเจาะบ่อประกอบด้วย 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์  มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมหรอืสอบถามทาง คณะผู้บริหารฯ หรือเจ้าหน้าที่
ประธานสภาฯ  ไหมครับ ถ้าไม่มีต่อไปผมขอปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี  

พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ขอปิดการประชุมครับ 
ปิดประชุมเวลา   ๑๖.๓๐ น. 
 
 
 
 
 
 
 

/(ลงช่ือ)... 



- ๙ - 
 
 

 
(ลงช่ือ)...........................................................ผู้จดรายงานการประชุม 

    ( นายสมพงษ์   มหาโยธี ) 
        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 
( )   ถูกต้อง 
( )   ไม่ถูกต้อง  เนื่องจาก.................................................................................................................... ....... 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 

(ลงช่ือ)..........................................................คณะกรรมการ 
    ( นายประยูร   แสนปาง ) 

 ส.อบต.ม.๗ 
 
 

(ลงช่ือ)..........................................................คณะกรรมการ 
    ( นายสุรศักดิ์   บุญหาญ ) 
    ส.อบต.ม.๑๓ 

 
 

(ลงช่ือ)..........................................................คณะกรรมการ 
( นายฐิติพันธ์   แสนสมัครธนพร ) 
    ส.อบต.ม.๑๖ 
 

 ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรา้งนกทา ในการประชุมสภาสมยัประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ 
ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้การรับรอง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 
เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ 

 
 
 

     (ลงช่ือ)     
   ( นายสมศักดิ์   กองจันทร์ ) 

           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา 

 


